

# Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

14:49 12/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 12/12, tại Trung tâm hội nghị 25B, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 24; kỳ họp sẽ xem xét quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.**



*Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và các đại biểu tham dự tại kỳ họp*

Tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII các đại biểu được nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo gồm: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII; thông báo của

Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XVIII; Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV.

Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025; báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề “Việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay”.

Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện Kết luận số 251/KL-HĐND ngày 2/6/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2023; Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổng hợp kết quả thẩm tra giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVIII.



*Các đồng chí chủ trì kỳ họp*

HĐND tỉnh Thanh Hóa tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét quyết nghị 36 tờ trình của UBND tỉnh nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Để đảm bảo chất lượng nội dung các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, thu chi ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2025 được thông qua tại kỳ họp, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các đại biểu trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh tiến hành thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện, sát đúng những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; nhận diện xu hướng, bối cảnh, điều kiện trong thời gian tới; qua đó đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể, hiệu quả, khả thi để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo tóm tắt nêu rõ: Năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, với tinh thần “Kỷ cương - trách nhiệm - hành động - sáng tạo - phát triển” của cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch đề ra và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Có 23/25 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết nghị hoàn thành và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2024 ước đạt 12,16%, vượt mục tiêu đề ra và đứng thứ 2 cả nước; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả khá toàn diện. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2024 ước tăng 19,25%, là động lực chính cho tăng trưởng của tỉnh; lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển, nhiều lĩnh vực tăng mạnh như: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, giá trị xuất khẩu, tổng thu du lịch, doanh thu vận tải...

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 54.341 tỷ đồng, vượt 52,8% dự toán, tăng 25,9% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và trong nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư đạt kết quả tích cực; thu hút đầu tư gấp 1,3 lần về số dự án và 15,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công luôn trong nhóm đầu cả nước; giải phóng mặt bằng vượt kế hoạch, cao hơn 13,1% lần so với cùng kỳ; bàn giao mặt bằng sớm, góp phần hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; giáo dục đại trà tăng 3 bậc so với năm 2023; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định. Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh và Cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tích cực.

Công tác xây dựng, hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được thực hiện khẩn trương, đúng quy định, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua; kỷ luật, kỷ cương hành chính, lễ lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ 6 tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Báo cáo cũng đã nêu lên mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025,...



*Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu*

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh; tinh thần nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trong thời gian qua.



Để hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết nghị các nội dung quan trọng của năm 2025 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách và đầu tư công năm 2024 của tỉnh; các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để thảo luận kỹ lưỡng, đặc biệt là phân tích, dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh đảm bảo sát với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả, tính khoa học và tính khả thi cao.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách đã ban hành nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37 của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040; chỉ đạo lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung các đô thị: Hoàng Hóa, Quảng Xương và Thọ Xuân.

Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các công trình trọng điểm, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, xử lý, giải quyết ô nhiễm môi trường,...

Tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ cương; tăng cường phân cấp, ủy quyền theo hướng “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi số với những giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện, đưa số hóa vào trong sản xuất, kinh doanh, hướng tới chuyển đổi số trong toàn xã hội. Đồng thời, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2025.

Cùng với các giải pháp phát triển kinh tế, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung xem xét, quyết định những vấn đề nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Đề ra các giải pháp hiệu quả để khắc phục triệt để các tồn tại, yếu kém, như: Tình trạng thiếu giáo viên, các bất cập trong công tác quản lý giáo dục mà dư luận, báo chí phản ánh thời gian gần đây;

về tiến độ các dự án lĩnh vực văn hóa; về khó khăn trong tự chủ tài chính ở các bệnh viện công lập...

Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới”, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho nhân dân.

Tăng cường tiềm lực củng cố quốc phòng - an ninh, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Khẩn trương triển khai thực hiện chủ trương lớn của Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Cần phải có quyết tâm chính trị cao nhất, thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng thời, thực hiện các công việc tiếp theo để sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 theo Nghị quyết số 1238 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm kỷ lưỡng các điều kiện để từ ngày 1/1/2025, các đơn vị hành chính sau khi sắp xếp nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động hiệu quả, phát triển đi lên. Quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp theo đúng quy định.

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, HĐND tỉnh cần tập trung thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; chỉ đạo rà soát, tháo gỡ những quy định còn chồng chéo, bất cập, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh sau khi ban hành. Thực hiện tốt hoạt động đối thoại, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri để kịp thời chuyển tải các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền, phát huy cao nhất sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân để cùng các cấp ủy, chính quyền hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nêu rõ: Thời gian còn lại của năm 2024 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tranh thủ tối đa thời gian còn lại để tăng tốc, về đích, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thăm hỏi, động viên, chăm lo Tết các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, các đối tượng yếu thế, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

**Lê Thanh**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/khai-mac-trong-the-ky-hop-thu-24-hdnd%C2%A0tinh-thanh-hoa-khoa-xviii>